

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาต้นแบบศูนย์ราชการสะดวกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม



รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสธรา เลิศอาภาจิตร) เป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์บรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาต้นแบบศูนย์ราชการสะดวก ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Webex Meet เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้เชิญผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้วย เนื่องจากศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center : MOCSC) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระดับเป็นเลิศ (สีทอง) โดยมีศูนย์บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟัง เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ศูนย์บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกองกลาง และผู้แทนกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่างๆ เข้าร่วมรับฟังด้วย

การประชุมเพื่อพิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ) เป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องวิภาวดี ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดกรอบตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม ที่เป็นการถ่ายทอดจากตัวชี้วัดระดับองค์กร และสอดคล้องกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคลต่อไป



การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร และเทคนิคการเขียนเพื่อสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๖”



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร และเทคนิคการเขียนเพื่อสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของสำนักงาน ก.พ.ร. และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาการเขียนเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้แก่คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้ง ๗ หมวด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวนประมาณ ๕๐ คน โดยมีนายทวิสิษฐ์ บุญญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นวิทยากร

SMART MOC :

“เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ประธาน (นางมาลี โชคล้ำเลิศ) และกรรมการ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการ การตรวจสอบและประเมินผลร่วมกันระหว่าง อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ และ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) โดยตรงไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑-๗ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จำนวน ๘ คณะ ซึ่งมีประเด็นหารือที่สำคัญ ได้แก่

๑. การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑
๒. การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤตให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒
๓. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓
๔. การสร้างระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๔
๕. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและเศรษฐกิจฐานราก โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๕
๖. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๖
๗. การเสริมสร้างผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๗
๘. การบริหารจัดการสินทรัพย์จากงบประมาณในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖



ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) โดยมี นางมาลี โชคล้ำเลิศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดโครงการ และการประเมินความเสี่ยงโครงการที่ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงพาณิชย์ คัดเลือกเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้ติดตามตรวจสอบ โครงการในความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเชิญผู้แทนจากทั้ง ๒ กรม เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงพาณิชย์ เช่น

๑. โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ของ ทป. นอกจากการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดให้กับสินค้าชุมชนที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแล้ว กรมฯ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ และสนับสนุนการซื้อสินค้าในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย
๒. ปัจจุบันมีภาคเอกชนที่การดำเนินการพัฒนาร้านค้าโชห่วยที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะที่คล้ายกับการดำเนินโครงการสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการโชห่วยไทย ของ พค. ดังนั้น กรมฯ ควรศึกษาวิธีการดำเนินการของภาคเอกชน หรือหาแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาร้านค้าโชห่วยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

SMART MOC :

“เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”